

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เตาเผาศพไร้มลพิษของวัดในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย ขอบเขตของการศึกษา ขอบเขตประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### ขอบเขตของการศึกษา

##### ขอบเขตเนื้อหา

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เตาเผาศพไร้มลพิษของวัดในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยใช้แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการณ์ซื้อขององค์กรธุรกิจ 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

##### ขอบเขตประชากร

ประชากรในการศึกษาคั้งนี้ คือ วัดในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 96 วัด (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551: ออนไลน์) โดยใช้แบบสอบถาม ทำการสอบถามกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษ ซึ่งได้แก่ เจ้าอาวาสวัด รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส กรรมการวัดหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

#### เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยคำถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการณ์ซื้อเตาเผาศพไร้มลพิษของวัดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

### การรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะส่งไปยังเจ้าอาวาสวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของวัดต่างๆ จำนวน 96 วัด ในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

### การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จำนวน 96 ชุด ผู้ศึกษานำมาประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( $\mu$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $\sigma$ )

ในส่วนของคำถาม ซึ่งเป็นคำถามแบบมาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) มีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

#### เกณฑ์การให้คะแนนระดับการมีผลของปัจจัย

มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด	เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5
มีผลต่อการตัดสินใจมาก	เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 4
มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง	เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3
มีผลต่อการตัดสินใจน้อย	เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 2
มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด	เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 1

#### เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยที่สุด

### สถานที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้

- ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะดำเนินการที่วัดต่างๆ ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

**ระยะเวลาในการศึกษา**

การศึกษารั้งนี้ใช้เวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ.2552



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved